

การสืบค้นใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกรรมกรนานาชาติ
ในเรื่อง
ทฤษฎีสั่งคมนิยม

วิกฤตการเงินซึ่งเกิดจากสหรัฐอเมริกาในฤดูร้อนปี 2008 แผ่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วโลก บ่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักหน่วงที่สุดทั่วโลก นับแต่เศรษฐกิจซบเซาครั้งใหญ่ปี 1929 พรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกรรมกรประเทศต่างๆ ได้จัดประชุมระดับสากลขึ้น 3 ครั้ง เมื่อปี 2008-2009 เพื่อศึกษาพิจารณา แลกเปลี่ยน และอธิบายด้วยทัศนะ และวิธีการมองอย่างกว้างขวางเป็นระบบ ในประเด็นวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกครั้งนี้บทบาทการเคลื่อนไหวของลัทธิคอมมิวนิสต์สากลกับการเคลื่อนไหวของกรรมกร และฉากหน้าการพัฒนาสั่งคมนิยม ท้ายสุดตีพิมพ์《ปฏิญญาเปาโล São Paulo Declaration》《ปฏิญญา นิว เดลี New Delhi Declaration》และ《ปฏิญญา Tshwane Tshwane Declaration》ตามลำดับ บทความนี้ใคร่ขอบรรยายและวิจารณ์ ในเรื่องการสืบค้นทฤษฎีและการปฏิบัติของสั่งคมนิยม เบื้องหลังวิกฤตการเงิน ของพรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกรรมกรสากล โดยสังเขปดังนี้:

1. เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิกฤตเศรษฐกิจของทุนนิยม

นายทุนผูกขาด นักการเมือง และปัญญาชนบางส่วนในตะวันตกสาธยายกันอย่างโดดเด่นว่า วิกฤตการณ์ครั้งนี้เป็นวิกฤตการเงินที่เกิดจาก “วิกฤตเครดิต” ความโลภของคนส่วนน้อยและการขาดนโยบายการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ แต่พรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกรรมกรสากล เห็นว่า นั่นคือการบดบังธาตุแท้อันแท้จริงของวิกฤตการณ์ครั้งนี้ ความเป็นจริง ที่แท้จริง วิกฤตการณ์ครั้งนี้เป็นวิกฤตการณ์ระบอบทุนนิยม เป็นผลิตผลที่จำต้องเป็นไปแห่งการเคลื่อนไหวที่ขัดแย้งภายในตัวของทุนนิยม

พรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกรรมกรนานาชาติ ไม่ปฏิเสธบทบาททางการเงินและการแก่งกำไรในวิกฤตการณ์ครั้งนี้ ทั้งชี้ว่า การเงินและทุนแก่งกำไรใน

ทศวรรษที่ผ่านมา มีบทบาทหลักและนำหน้าในกระบวนการสะสมทุน วิกฤตการเงินเป็นมูลเหตุโดยตรงและแสดงออกในแบบฉบับของวิกฤตครั้งนี้ ดังที่พรรคคอมมิวนิสต์อังกฤษ พรรคคอมมิวนิสต์อเมริกา พรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่น พรรคคอมมิวนิสต์สหพันธรัฐรัสเซีย พรรคคอมมิวนิสต์บราซิล พรรคคอมมิวนิสต์ประชาชนสเปน เป็นต้นเน้นอันหนักแน่นว่า “เศรษฐกิจเสมือนจริง Virtual economy” มีบทบาทในวิกฤตการณ์ครั้งนี้ พวกเขาได้แนบอิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะทฤษฎี “ทุนเสมือนจริง Virtual capital” ของลัทธิมาร์กซ์ มาวิเคราะห์และสาธกโดยละเอียดถึงความขัดแย้งระหว่างเศรษฐกิจที่เป็นแก่นสารแท้จริงกับเศรษฐกิจเสมือนจริง อธิบายถึงการขยายตัวของทุนเสมือนจริงภายใต้การผลักดันของนโยบายเสรีนิยมใหม่ และในที่สุดก็นำไปสู่กระบวนการวิกฤตการเงินของทุนนิยมที่เป็นรูปธรรม พวกเขาเห็นกันว่า เพราะเศรษฐกิจทุนนิยมโลกสัดส่วนของพื้นที่การสะสมทุนการผลิตลดลงทุกวัน ทุนนิยมพยายามเปลี่ยนทุนในพื้นที่ที่มีใช้การผลิตและพื้นที่เก็งกำไร มาแก้ไขปัญหาของอัตรากำไรที่ลดลงในพื้นที่การผลิต เงินตราของเศรษฐกิจทุนนิยมแต่ไหนไรมาเป็นพื้นฐานของเงินตราที่เก็งกำไร ภายใต้การผลักดันของนโยบายเสรีนิยมใหม่นั้น การเก็งกำไรของทุนเสมือนจริงและการเงินเสมือนจริงขยายตัวไม่จำกัด ในขณะที่รูปแบบของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ทำให้ทุนการผลิตและทุนการเงินนับวันแยกจากกัน ทำให้การตอบสนองของทุนนิยมซึ่งมีความเปราะบางมากในภาวะวิกฤต

ขณะเดียวกัน พรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกรรมกรสากล เน้นโดยหนักแน่นว่า การเข้าใจอย่างโดดๆ ถึง "พังทลายของสินเชื่อ" "และ"วิกฤตการเงิน" ในภาวะวิกฤตการเงินครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการเข้าใจไม่ถูกต้อง ทั้งยังเป็น การสร้างความเข้าใจผิด และเป็นการหลอกหลวงชนชั้นกรรมกรและประชาชนผู้ใช้แรงงานอันกว้างใหญ่ไพศาลด้วย วิกฤตการเงินปัจจุบันมองจากเปลือกนอกเป็นการ “พังทลายของสินเชื่อ” แท้ที่จริง มันมิใช่เป็นเพียงวิกฤตทุนการเงิน ทั้งยังเป็นปัญหาโครงสร้างและความขัดแย้งที่แสดงออกในตัวของทุนนิยม และเป็นวัฏจักรของวิกฤตการเงินที่แสดงออกในอาณาจักรทุนนิยม

“ปฏิญญาเปาโล” ซึ่งว่า “วิกฤตทุนนิยม” เป็นกมลสันดานในตัวของทุนนิยม เป็นธาตุแท้ของความขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในตัวของทุนนิยม “ปฏิญญา Tshwane” เช่นเดียวกันซึ่งว่า “มิใช่เกิดจากความล้มเหลวในการบริหารจัดการทางอัตวิสัยของชนชั้นนายทุน นายธนาคารและความโลภของนักเก็งกำไรทางการเงิน วิกฤตนี้รากเง้ายังคงอยู่ในตัวของระบอบทุนนิยม”

2. เกี่ยวกับการวิเคราะห์การพัฒนาของสังคมนิยมสากลในสถานการณ์ปัจจุบัน

ประการแรก พรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกรรมกรนานาชาติ เห็นกันว่า ยุคปัจจุบันคือยุคต้านการปฏิวัติ การแยกสลายของสหภาพโซเวียตยังคงเป็นเงาทะมึนที่ปลุกคลุมสังคมนิยมสากลอย่างลุ่มลึก สังคมนิยมสากลยังอยู่ในภาวะกระแสดำและยากลำบาก

พรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกรรมกรนานาชาติ เปิดประชุมทางสากลครั้งที่ 11 กล่าวอย่างไม่อ้อมค้อมว่า ขณะที่การเคลื่อนไหวของสังคมนิยมสากล ได้รับการพัฒนาอย่างใหญ่หลวงและมีคุณูปการอันเกริกก้อง ขณะเดียวกันก็น่าเศร้า ที่ได้เห็นเป็นประจักษ์ถึงการแยกสลายของสหภาพโซเวียต และการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของยุโรปตะวันออก ในศตวรรษที่ 20 “หลายสิบปีของปลายศตวรรษที่ 20 เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะภัยพิบัติ สับสนยุ่งเหยิง เกิดการล้มเลิกของสังคมนิยมสหภาพโซเวียต เกิดการแยกสลายของสหภาพโซเวียต และเกิดการพังทลายของอำนาจการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์และทุนนิยมหวนคืนในยุโรปตะวันออก เหล่านี้สังคมนิยมสากล ถูกตัดกำลังลงไปเป็นอย่างมาก ภายใต้แรงโหมกระหน่ำทางความคิดอย่างรุนแรงนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จำนวนไม่น้อยได้ละทิ้งธาตุแท้การปฏิวัติของลัทธิมาร์กซ หันไปรับเอาลัทธิสังคมนิยมประชาธิปไตย การเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์สากลตกอยู่ในความยุ่งเหยิง”

ยุคนี้คือยุคต้านการปฏิวัติ ด้านหนึ่ง คู่ขนานไปกับการแยกสลายของสหภาพโซเวียตและทางเลือก—สังคมนิยม (แม้มันมีข้อดีอยู่มากและไม่พอ)—เดินไปสู่ความถดถอย รัฐบาลประเทศทุนนิยมโหมกระหน่ำอย่างเป็นประจำต่อนโยบายต่อสิทธิของชนชั้นกรรมกรและของประชาชน ทำให้การ

เคลื่อนไหวพัฒนาการต่อสู้ของกรรมกรและพันธมิตรของตนเป็นไปอย่างแข็ง
ขัน พวกเขาเริ่มเรียกคืนการศึกษาสาธารณะ สุขภาพ บำนาญ ว่างเกษียณ
และด้านอื่นๆ ของวันทำงานต่อสัปดาห์ที่ยอมอ่อนให้จากการถูกบีบ
ก่อนหน้านี้ แต่กระบวนการนี้เสมือนหนึ่งภาพหลอนแก่การประโคมโจมตี
คอมมิวนิสต์อย่างบ้าคลั่ง ซึ่งไม่เพียงมีขึ้นในแต่ละประเทศ แต่ยังมีขึ้น
ทั่วโลกและในที่ประชุมสัมมนานานาชาติด้วย ทูนิเซียไม่มีวันยุติโจมตี
สังคมนิยมและพรรคคอมมิวนิสต์ ทั้งความรุนแรงและความเข้มข้นของมัน
ยังจะยกระดับขึ้นไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง พวกเขาจัดพรรคคอมมิวนิสต์ และกด
พรรคคอมมิวนิสต์ทางกฎหมายและทางเศรษฐกิจอย่างไม่ลดละ แต่กลับ
ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองลัทธิฉวยโอกาสในทางการเมืองในทาง
เศรษฐกิจ “ผลพวงสงครามเย็นที่ส่งผลโรมรันฝ่ายซ้ายและประเทศสังคมนิยม
ยังล้างไม่หมด ทำให้ความคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยขวากลายเป็นกระแสหลักทาง
ภาวะจิตสำนึกของสหภาพแรงงาน เป็นอุปสรรคแก่การต่อต้านการขูดรีดทาง
เศรษฐกิจและการปิดโรงงาน ของกรรมกรที่มีการจัดตั้งต่อสู้ทางการเมือง
นอกสภาเติบโตใหญ่” อีกด้านหนึ่ง ปัจจุบัน พลังต่อต้านทุนนิยม แรงสะท้อน
ของสังคมนิยมและลัทธิคอมมิวนิสต์ยังไม่พอ ทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสต์
ยังไม่สุกงอม ยังไม่สามารถนำกลยุทธ์ที่ได้ผลมาแก้สถานการณ์ยากลำบาก
ของสังคมนิยมสากลได้ และยังไม่สามารถนำทางเลือกสังคมนิยมที่เชื่อถือ
ของชนชั้นกรรมกรและมวลประชาชนได้ พรรคคอมมิวนิสต์คานาดากล่าวว่
พรรค “ฝ่ายค้าน” ต่างๆ ของชนชั้นนายทุน ไม่เคยนำนโยบายทางเลือกที่เป็น
แก่นสารใดๆ พุ่งเป้าไปที่พรรคอนุรักษณ์มาก่อนเลย เลขาธิการใหญ่
พรรคคอมมิวนิสต์ไอร์แลนด์ Mai Katan กล่าวเช่นกันว่า แม้ว่า
วาทกรรม “ไม่มีทางเลือกใดๆ” ที่ไม่มีข้อกังขาที่ทุนนิยมปรุงแต่งขึ้นในอดีต
ปัจจุบันถูกซักถามกันอย่างจริงจัง ประชาชนผู้ใช้แรงงานขณะนี้สามารถ
นำเสนอทางเลือกสังคมนิยมที่เป็นไปได้ แต่พวกเขากลับเลอะเลือน และขาด
ผู้นำ

รวมความว่า สังคมนิยมมวลมนุษยชาติปัจจุบันนับแต่มีประวัติศาสตร์
เป็นต้นมา กำลังประสพกับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและสลับซับซ้อน

ที่สุด ยากลำบากที่สุด กำลังเกิดวิกฤตด้านเศรษฐกิจโลกพร้อมไปกับวิกฤติ ด้านพลังงาน วิกฤติด้านอาหารและวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง โลกปัจจุบันเต็มไปด้วยความยุติธรรม ความไม่เสมอภาคและความขัดแย้งมากขึ้นและสงคราม วาทกรรม “ไม่มีทางเลือกใดๆ” ของทุนนิยมเผยประเด็น ปัญหาออกมา แต่มันยังไม่จบ สังคมนิยมสากลร่วมสมัยขณะนี้ขับเคลื่อนใน กระแสต่ำและยากลำบาก

ประการที่ 2 พรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกรรมกรนานาชาติเห็นว่า ยุค นี้แม้อยู่ในสภาวะการณ์ที่เต็มไปด้วยความอันตรายและความท้าทาย แต่ก็แฝง ไว้ด้วยศักยภาพแห่งการฟื้นฟูสังคมนิยม

"ปฏิญญาเซาเปาโล" ของพรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกรรมกร นานาชาติชี้ว่า มนุษย์ปัจจุบันสามารถเผชิญกับทางเลือกที่สำคัญในทางแยก ของประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นแนวโน้มที่ขัดแย้งกันสองด้าน: ด้านหนึ่ง ทุนนิยมคุกคาม สันติภาพ ประชาธิปไตย อธิปไตย และสิทธิของกรรมกร และมวลประชาชน อีกด้านหนึ่ง พลังศักยภาพอันใหญ่หลวงได้สำแดงออก ในการต่อสู้ของมวลประชาชน การกิจการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งการปลดปล่อย การกิจการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสังคมที่ก้าวหน้าและสันติ และการกิจการต่อสู้ ไปได้มาซึ่งลัทธิสังคมนิยมและสังคมนิยมของกรรมกรและ มวลประชาชน ได้รุดหน้าไปอย่างใหญ่หลวง

ก่อนอื่น พรรคคอมมิวนิสต์นานาชาติ เห็นว่า วิกฤตนี้เผยข้อจำกัดของ ระบอบทุนนิยมออกมาในอีกก้าวหนึ่ง มนุษย์ได้ก้าวเข้าสู่ขั้นใหม่—เพื่อช่วงชิง ไปได้มาซึ่งเอกราชของประเทศและประชาชาติ การพัฒนาและความก้าวหน้า ของสังคม รวมทั้งการต่อต้านจักรวรรดินิยมกำลังฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ วิกฤตนี้ได้ สร้างความเข้มแข็งแก่การเปลี่ยนถ่ายไปสู่สังคมนิยมที่จำเป็น ได้เสริมสร้าง ความสำคัญในกาต่อสู้ทางความคิด วิกฤตนับวันทวีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น เป็นเงื่อนไขให้เศรษฐกิจและสังคมเลวร้ายลงอย่างฮวบฮาบ และเผยข้อ จำกัดของทุนนิยมออกมาตรงหน้า ความไม่เสมอภาค ความยุติธรรม ช่องว่างความรวยกับความจนและสงครามของทุนนิยม เป็นมูลฐานส่ง ผลสะท้อนให้ชนชั้นกรรมกรสะสมกำลังต่อต้าน กระแสรวมตัวกันขับเคลื่อน

ทั่วไปคัดค้านการทุจริตอย่างไม่ขาดสาย การต่อสู้อย่างถึงที่สุดเพื่อช่วงชิงมาซึ่งสันติภาพ เสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความผาสุกของประชาชน การต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การต่อต้านจักรวรรดินิยม การต่อต้านทุนนิยม และการต่อสู้อย่างรุนแรงนี้ยังมีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพรรคคอมมิวนิสต์และพลังก้าวหน้ากำลังได้รับชัยชนะในส่วนต่างๆ ของโลก รัฐบาลประชาธิปไตยและฝ่ายซ้ายมีอำนาจการปกครองในลาตินอเมริกาและที่อื่นๆ เหล่านี้ท้ายสุดจะเป็นการคุกคามรากฐานการปกครองของทุนนิยม พรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งติดอาวุธทางความคิดด้วยทฤษฎีลัทธิมาร์กซ์—เลนินและสากลนิยมชนชั้นกรรมาชีพ ทฤษฎีนี้กำลังถูกทดสอบโดยยุคสมัย

ถัดมา เบื้องหน้าวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจทุนนิยมและสภาพความเป็นจริงนั้น ผู้คนเริ่มขบคิดกันใหม่ ค่อยๆ รับรู้ความถูกต้องของพรรคคอมมิวนิสต์ กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์สหพันธ์รัฐรัสเซียชื่อ 瓦谢斯拉夫 กล่าวด้วยความเร้าร้อนในที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกรรมกรสากล ครั้งที่ 10 ว่า “เราเชื่อมั่นว่าโอกาสฟื้นฟูสังคมนิยมอยู่เบื้องหน้า ปัจจุบันชนชั้นนายทุนก็เหมือนอย่าง ปี 1917 ซึ่งทำอะไรไม่ถูกกับประเด็นสำคัญของรัสเซียในปี 1991 พลังตลาดเสรีขึ้นสู่เวทีทางการเมืองพวกเขาสัญญากับประชาชนว่า ทุนนิยมจะสามารถปลดปล่อยพลังการผลิตและจะสามารถประกันการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาต้องการให้ประชาชนเชื่อว่า ถ้าหากปฏิเสธการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ ก็จะเป็นเช่นชนชั้นกลางในยุโรปตะวันตกที่มีชีวิตเจริญรุ่งเรือง ขณะเดียวกันก็รักษาจุดเด่นที่เป็นจริงของสังคมนิยมไว้ ทั้งหมดนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นคำมดเท็จ ประชาชนมีการพิจารณากันใหม่ ผู้คนนับล้านทยอยรับรู้ว่าการพรรคคอมมิวนิสต์นั้นถูกต้อง ภาระหน้าที่ของเราคือการแปรความไม่พอใจนี้ของประชาชนให้เป็นการกระทำที่มีการจัดตั้ง โค่นการปกครองของชนชั้นขูดรีดลงไป” กรรมการการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์ฟินแลนด์ชื่อ You Ha • Pekka • Way by Sening ชี้ว่า การว่างงานเพิ่มขึ้น การใช้จ่ายทางสังคมและการบริการสาธารณะทั่วไปมีการยุบลงอย่างรวดเร็ว

สร้างความตระหนักทางการเมืองแก่ประชาชน อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังคงรักษาความทรงจำต่างๆ กันอยู่ในชีวิตอันสดใส และการมีหลักประกันในช่วงเวลาของไซเวียต

ประการที่ 3 แม้ว่าการเคลื่อนไหวของสังคมนิยมสากลเฉพะหน้านี้อยู่ในความยากลำบาก แต่พรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกรรมกรในประเทศต่างๆ มิได้ท้อแท้หมดกำลังใจ พวกเขาโดยทั่วไปยังมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมต่อการพัฒนาสังคมนิยมในอนาคต พวกเขาเชื่อมั่นอันหนักแน่นว่าสังคมนิยมคือทางเลือก เป็นหนทางหนึ่งที่จะสามารถดำเนินการให้ปรากฏเป็นจริง เป็นอิสระโดยสมบูรณ์ของมวลประชาชน เป็นมาตรการหนึ่ง ที่กรรมกรจะสามารถดำเนินการได้มาซึ่งอำนาจโดยแท้จริง และเป็นหนทางเพียงหนึ่งเดียวที่จะสามารถยุติวิกฤตการณ์ในลักษณะทำลายล้างของทุนนิยมลงไปได้ ดังนั้น พวกเขาจึงเรียกร้องว่า ชนชั้นกรรมาชีพ กรรมกรและมวลประชาชนทั่วโลก จงเข้าร่วมในภารกิจของชาวพรรคคอมมิวนิสต์และนักปฏิวัติ รวมตัวกันบนพื้นฐานแห่งผลประโยชน์ร่วมทางชนชั้นและความมุ่งมาดปรารถนาอันดีงาม ใช้สองมือของตน สร้างอนาคตอันยุติธรรม สันติ และเจริญรุ่งเรืองไปบุลย์ เพื่อมนุษยชาติทั้งมวล

3.เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาระหน้าที่อันสำคัญและกลยุทธ์ในการต่อสู้ของพรรค

พรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกรรมกรสากลเห็นว่า แม้ว่าวิกฤตฟิ่งมีอยู่ในตัวของทุนนิยม กำลังปฏิภิกิริยานี้ก็ยังคงมีความเข้มแข็ง ทุนนิยมไม่สามารถสลายโดยตัวมันเองได้ หากไม่มีการนำตีโต้ของพรรคคอมมิวนิสต์ ภาระหน้าที่ปัจจุบันของพรรคคือการใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาส ดำเนินการต่อสู้ พิทักษ์อำนาจอธิปไตยของชาติ กระชับความสามัคคีพันธมิตรทางสังคมนิยม และแนวร่วมต่อต้านจักรวรรดินิยม เพื่อช่วงชิงให้ได้มาซึ่งสันติภาพ ความก้าวหน้าและสังคมนิยม

วิกฤตอันเลวร้ายครั้งนี้เผยให้เห็นตำนานอันหนึ่งว่า เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออก

ปี 1989—1991 นั้น คล้ายกับว่าทุนนิยมต้อนรับชัยชนะในที่สุดและไม่อาจ
เลวร้ายได้อีก และวิกฤตอันร้ายที่ทุนนิยมเผชิญหน้าอยู่นี้ ได้แสดงถึง
ข้อจำกัดชนิดหนึ่งของระบอบทุนนิยม ส่วนทุนนิยมจะดับสูญเมื่อใดนั้น
ไม่อาจทราบได้ “แต่ที่ชัดเจนยิ่งว่า ขณะนี้มันอยู่ในขั้นท้องฟ้ามืดมัวแล้ว”
ดังนั้น สามัคคี “ชนชั้นกรรมาชีพและมวลประชาชนทั่วโลก เข้าร่วม
ในภารกิจของชาวพรรคคอมมิวนิสต์และนักปฏิวัติ รวมตัวกันบนพื้นฐาน
ผลประโยชน์ร่วมทางชนชั้นและความมุ่งมาดปรารถนาอันดีงาม สามัคคี
ผนึกกำลังกันอย่างกว้างขวางต่อต้านนโยบายรุกรานของจักรวรรดินิยม
ลัทธิทุนนิยมและลัทธิเสรีนิยมใหม่อย่างกว้างขวาง ใช้สองมือของตน
สร้างอนาคตอันยุติธรรม สันติและเจริญรุ่งเรืองไพบุลย์ เพื่อมนุษยชาติทั้ง
มวล”

ประการแรก พรรคคอมมิวนิสต์พึงใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาส สร้าง
แนวร่วมพลังทางการเมืองที่ก้าวหน้าอย่างกว้างขวาง—เสริมทวีความสามัคคี
พรรคกรรมกร พลังก้าวหน้าและพลังประชาธิปไตยฝ่ายซ้าย เสริมทวี
การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในทางการเมือง ในทางความคิด และในทาง
จัดตั้ง ประสานพรรคคอมมิวนิสต์นานาชาติ ดำเนินการร่วมกัน

แม้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์สากลจะอยู่ภายใต้รูปการจิตสำนึกร่วมกัน เพื่อ
ต่อสู้ในภารกิจร่วมกัน แต่ก็ยังขาดการประสานกันระหว่างพวกตน การ
เสริมสร้างเชื่อมข่าวสารต่อกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
เชื่อมสัมพันธ์อย่างไรกับมวลประชาชน การเสริมสร้างความสามัคคีของ
พรรคคอมมิวนิสต์นานาชาติ การกำหนดหลักการร่วมของสังคมนิยม
ที่สามารถสามัคคีพลังต่างๆ และการเสริมสร้างการประสานการต่อสู้ของมวล
ประชาชนอย่างเป็นเอกภาพ เหล่านี้คือ การร่วมมือกันเสริมสร้างเส้นทาง
การต่อสู้ของสังคมนิยมที่สำคัญ

พรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกรรมกรนานาชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์
นับแต่บัดนี้ไปดำเนินการร่วมกัน เช่น คัดค้านการแผ่อำนาจไปทั่วโลกของนาโต
คัดค้านการคืนชีพรุกรานทางทหารของจักรวรรดินิยม คัดค้านการตั้งฐานทัพ

ต่างประเทศ และตามมติของที่ประชุมนัดพิเศษที่จัดขึ้นที่ดามัสกัส เดือนกันยายน ปี 2009 และวันที่ 29 พฤศจิกายน ถือเป็นวันเฉลิมฉลอง ความสมัครสมานการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์ ปี 2010 ถือเป็นปี ครบรอบ 65 ปีฉลองชัยชนะฟาสซิสต์ ร่วมกับสหภาพแรงงาน เพื่อปกป้องสิทธิ ของกรรมกร สร้างกิจกรรมในการขับเคลื่อนกับมวลชน เรียกร้องให้ สหรัฐอเมริกาปล่อยตัว วีรชน 5 คนของคิวบา เสริมสร้างความสามัคคี ทางสากล ตลอดจนเสริมสร้างการเคลื่อนไหวในลักษณะมวลชน กดดัน รัฐบาลของประเทศต่างๆ ดำเนินการร่วมมือกับกลุ่มเยาวชน และเรียกร้อง อย่างหนักแน่นให้ปกป้องสิทธิและมีหลักประกันในการทำงาน

ประการที่ 2 เสริมการสร้างพรรค ยกกระดับศักยภาพของพรรคนำ ชนชั้นกรรมกรและมวลประชาชนลุกขึ้นสู้

ความเข้มแข็งเติบโตใหญ่ของพรรคอยู่ที่—รู้จักร่วมมือกับพลังทางการเมือง ที่ก้าวหน้า และขยายเกียรติพลและผลสะท้อนของพรรคในชนชั้นกรรมกร และในหมู่มวลชน—กลยุทธ์เป็นปัจจัยพื้นฐานรองรับและชี้ขาด ในชัยชนะของพรรค นัยแห่งการปฏิวัติ คือการร่วมพลังที่ต่างกัน อันเป็น วิถีทางการเมืองแห่งการโค่นล้มทุนนิยม แต่จะต้องถือเอาพลังเติบโตใหญ่ ของพรรคคอมมิวนิสต์เป็นใจกลาง

กรรมการกรรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์ฟินแลนด์ชื่อ Mrs Wei Ha • Pekka • By Sening กล่าวว่า พรรคคอมมิวนิสต์จะสามารถสำแดงบทบาท ที่เป็นแกนทางด้านกลยุทธ์ทางการเมืองได้ จะต้องควบคู่ไปกับพลังก้าวหน้า ฝ่ายซ้าย สหภาพแรงงานและกลุ่มชนกำหนดกลยุทธ์ทางการเมืองทางสังคม ร่วมกัน ตัวแทนพรรคคอมมิวนิสต์อินเดีย (ลัทธิมาร์กซ)ชื่อ Manik • sakar เน้นหนักในอีกด้านว่า การต่อสู้โค่นล้มการปกครองของทุนนิยม หากขาด การนำของพรรคคอมมิวนิสต์ ฝ่ายอนุรักษนิยมขวาและนัก”ลัทธิหยวน เจี้ยวจื่อ 原教旨主义者”ก็จะถือ“โอกาส” นี้รักษาและสร้างความมั่นคง ในอีกก้าวหนึ่งให้แก่ระบอบทุนนิยม มุมมองเดียวกันนี้ พรรคกรรมกร ลัทธิคอมมิวนิสต์ ฮังการี กล่าวว่า “พรรคคอมมิวนิสต์ยิ่งจะถึงที่สุด ยิ่งจะมี

ลักษณะปฏิวัติ และยิ่งจะคัดค้านทุนนิยม ประชาชนควรจะเห็นกันว่าพรรคนี้ อยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับพวกตน” ในยามที่การต่อสู้ของประชาชนถดถอยและ ประณีประนอม ลัทธิฉวยโอกาสและนักประณีประนอมเงยหน้าขึ้น พวกเขา ย่อมจะมีความต้องการโดยเฉพาะต้องการพรรคคอมมิวนิสต์เป็นกองหน้า อันเข้มแข็งพรรคหนึ่ง ต้องการให้พรรคนี้สืบเสาะและสะสมกำลัง อย่างกระตือรือร้น เพื่อชี้นำมวลชนดำเนินการต่อสู้ทางความคิดทางการเมือง และการตีโต้

ประการที่ 3 เสริมทวีการค้นคว้าทางทฤษฎีและการต่อสู้ทางความคิด คำจูนและฟื้นฟูอุดมการณ์ปฏิวัติ—ทางเลือกสังคมนิยม

ก็เหมือนอย่างท่านเลนิน คือ “ลัทธิมาร์กซแห่งศตวรรษที่ 20” จำเป็น ต้องพัฒนา “ลัทธิมาร์กซ—เลนิน แห่งศตวรรษที่ 21” ในขณะที่มีความ ทำทายต่อโลกทั้งโลกมากขึ้น ในขณะที่วิกฤตทุนนิยมลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในขณะที่ การเฝ้าปรารถนาแทนที่ทุนนิยมมีมากขึ้น และโดยเฉพาะความต้องการ มโนทัศน์สังคมนิยมมีมากขึ้นนั้น พึงต้องเก็บรวบรวมบทเรียนการต่อสู้ของ สังคมนิยมบนแผ่นดินใหญ่ลาตินอเมริกา ในบทเรียนเหล่านี้ที่สำคัญก็คือ สังคมนิยมต้องการโครงสร้างแทนที่ระบอบจักรวรรดินิยมอย่างทั่วด้าน โครงสร้างอันนี้สามารถปลุกเร้าพลังจินตนาการของผู้คน สลัด เครื่องพันธนาการและความหวาดหวั่นที่พวกเขาแบกทิ้งไป สนองเสรีภาพ ยุติธรรม และสันติที่พวกเขาปรารถนาอย่างเร้าร้อน

พรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกรรมกรจะสามารถแสดงและขยายความ สามัคคีของพวกเขา แต่จะต้องเข้าใจกันว่าประสิทธิภาพแห่งความสามัคคีนั้น ที่สำคัญอยู่ที่ผลสะท้อนและพลังของพรรคคอมมิวนิสต์ เพื่อที่จะดำเนินการ ร่วมกันให้ปรากฏเป็นจริง จำเป็นต้องรวมศูนย์กำลังให้การศึกษา จัดตั้งและ ระดมกำลังมวลชนต่อสู้ในภารกิจสังคมนิยม จำเป็นต้องปลดปล่อย ทางความคิด เป็นนักลัทธิมาร์กซที่แท้จริง อันลัทธิมาร์กซนั้นก็คือ “ความคิด และวิธีการที่เป็นตัวแทนความยุติธรรม ความเสมอภาค ความทันสมัย ความเป็นวิทยาศาสตร์ ประชาธิปไตยและการปฏิวัติ เป็นหลักการที่สร้าง ขึ้น

บนรากฐานเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นธรรมและยุติธรรม”พรรคคอมมิวนิสต์ จะต้องคัดค้านและตีโต้กิจกรรมร่วมของทัศนะลัทธิฉวยโอกาส ทัศนะลัทธิแก้ และทัศนะลัทธิปฏิรูป อันธำตุดำและพลังแห่งการเคลื่อนไหวของ ลัทธิคอมมิวนิสต์นั้น มาจากทฤษฎีและการปฏิบัติบนความศรัทธาที่มีต่อ ลัทธิมาร์กซ์—เลนิน

ดังกล่าวข้างต้น พรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกรรมกรนานาชาติเห็นเป็น หนึ่งเดียวกันว่า วิกฤตเศรษฐกิจทุนนิยมที่ร้ายแรงครั้งนี้ มูลเหตุแห่ง วิกฤตนี้อยู่ในตัวของระบอบทุนนิยมเอง ทุนนิยมไม่สามารถและไม่มีศักยภาพ ที่จะขจัดวิกฤตนี้ไปได้ มีแต่สังคมนิยมเท่านั้นที่เป็นทางหลุดพ้นเพียงหนึ่งเดียว การเคลื่อนไหวของสังคมนิยมสากลปัจจุบันยังอยู่ในภาวะกระแสต่ำและ ยากลำบาก แต่ต้องถือวิกฤตนี้เป็นโอกาสที่หายาก ทางประวัติศาสตร์ ผลักดันการเคลื่อนไหวของสังคมนิยมพื้นถิ่นมา พยายามสืบเสาะหนทางใหม่ เดินไปสู่สังคมนิยม การประชุมทางสากลของพรรคคอมมิวนิสต์และ พรรคกรรมกรนานาชาติ ปิดลงจนบัดนี้ เกี่ยวกับการมุ่งแลกเปลี่ยนทัศนะกัน และการถ่ายทอดบทเรียนแก่กัน เกี่ยวกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน การกระชับความสามัคคีทางสากล และการกระตุ้น การเคลื่อนไหวพัฒนาลัทธิคอมมิวนิสต์สากล รวมทั้งการผลักดัน การเคลื่อนไหวฟื้นฟูสังคมนิยมสากล ของพรรคคอมมิวนิสต์และ พรรคกรรมกรนานาชาตินั้น ย่อมเป็นความกระตือรือร้นที่มีความหมายอย่าง ยิ่งยวด

(โดย หลิวเว่ย์เว่ย์ [刘卫卫](#) สถาบันค้นคว้าการเมืองมหาวิทยาลัยฝักหัดครุหวา จง [华中师范大学政治学研究院](#))

ตีพิมพ์ในนิตยสาร 《หงฉี [红旗文稿](#)》 25-01-2011

ถอดความโดย รักซ์ สัตยพรต ฝ่ายค้นคว้าสถาบันกรมการศึกษา 01-04-2011

